

#### 4.1.1 (7). ภาพถ่ายการสำรวจพื้นที่บริเวณรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ

ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด มีนโยบายห้ามเผาเศษขยะ หรือ เศษใบไม้ เศษหญ้า บริเวณรอบนอกอาคาร ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ โดยขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคน ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่จังหวัดตาก อย่างเคร่งครัด เพื่อ ลดมลพิษทางอากาศ โดยมีการมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นคนสอดส่องดูแล



#### ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่จังหวัดตาก

ด้วยจังหวัดตาก ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศ (PM ๒.๕) มีปริมาณสูงเกินเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กำหนด และตรวจพบจุดความร้อน (Hotspot) เป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความเป็นอยู่ของประชาชน และในปี พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดตาก มีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันเหมือนทุกปีที่ผ่านมา และอาจมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้ โดยสาเหตุหลักเกิดจากการกระทำของมนุษย์ที่ไปจุดไฟในป่า และเผาวัชพืช เศษวัสดุเหลือใช้ใกล้พื้นที่ป่าและพื้นที่โล่งอื่นๆ เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกและเพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยวพืชผลโดยไม่ระมัดระวังและควบคุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยจากไฟป่าและหมอกควันจังหวัดตาก ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ จึงได้พิจารณาให้กำหนดช่วงเวลาวิกฤตหมอกควันห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่ของจังหวัดตาก เพื่อลดการเกิดไฟป่าและหมอกควันอย่างเป็นรูปธรรม

จังหวัดตาก พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการควบคุมการเกิดไฟป่าและหมอกควันรวมถึงคุณภาพอากาศในช่วงฤดูแล้ง จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไปปฏิบัติ ๓ ช่วงระยะเวลาดังนี้

- ๑. ห้ามเผาในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔** หากมีความจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรือนายอำเภอท้องที่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่จังหวัดกำหนด โดยห้ามเผาป่าโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
- ๒. ห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่โล่งหรือพื้นที่เกษตร เป็นระยะเวลา ๖๑ วัน ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔** หากผู้ใดฝ่าฝืนเผาในที่โล่งหรือพื้นที่เกษตรหรือเผาป่า จะมีความผิดตามกฎหมายตามแต่กรณีแต่ละพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้ อาทิเช่น กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ กฎหมายทางหลวง กฎหมายการสาธารณสุข กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประมวลกฎหมายอาญา รวมทั้งข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่ได้กำหนดไว้ โดยมีบทกำหนดโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน ๒๐ ปี ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
- ๓. ห้ามเผาในที่โล่งหรือพื้นที่เกษตร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป** หากมีความจำเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องขออนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันหรือนายอำเภอท้องที่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่จังหวัดกำหนด โดยห้ามเผาป่าโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
- ๔. สำหรับพื้นที่ทำกินของราษฎรที่มีแนวเขตที่ดินติดกับพื้นที่ป่าต้องจัดทำแนวเขตกันไฟทุกพื้นที่** หากไม่จัดทำ และภายหลังตรวจพบการเกิดไฟป่าบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ทำกิน ทางราชการจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นต้นเหตุทำให้เกิดไฟป่า และดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ประจักษ์ หากมีความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นต่อไป
- ๕. หากพบเห็นไฟไหม้ป่า หรือไฟไหม้ในที่โล่งพื้นที่ต่างๆ ขอความร่วมมือให้ผู้พบเห็นดำเนินการดับไฟ** และหากไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้แจ้งหน่วยงานควบคุมไฟป่า หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือสายด่วน โทร. ๑๓๖๒ หรือโทร. ๑๙๙๔ หรือโทร ๑๙๑ โดยด่วน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ภาพถ่ายการสำรวจพื้นที่บริเวณรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ

